

รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	เจ้าภาพ
กิจกรรมการบริหารจัดการ				
ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการ	การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์กร			
ด้านการเงินและบัญชี	จำนวนรายการเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เช่น การรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงานด้านการเงินและบัญชี ฯลฯ		จำนวนเอกสารรายการ	กง. และ กช.
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	จำนวนครั้งที่หน่วยทำการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในและนอกระบบ GFMS เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมการบริหารด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง		จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	สภบ.
ด้านการบริหารบุคลากร	จำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรระหว่างปีงบประมาณ ให้ใช้จำนวนบุคลากรถัวเฉลี่ย เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การดูแลอัตราค่าจ้าง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงงานด้านทะเบียนประวัติบุคลากร		จำนวนบุคลากร	สภพ.
ด้านการตรวจสอบภายใน	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงาน		จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	สตส.
ด้านงานสารบรรณ	จำนวนหนังสือรับและส่งออกของหน่วยงาน เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับส่งหนังสือส่วนกลางของหน่วยงาน ไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตามสำนัก กอง ศูนย์		จำนวนหนังสือเข้า-ออก	สกก.ตร.
ด้านยานพาหนะ	จำนวนกิโลเมตร ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน 1 ปี เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางของส่วนกลาง ยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ค่าแท็กซี่ และยานพาหนะที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ยานพาหนะทางน้ำ ทางอากาศ และยานพาหนะที่ใช้ในการรบ		กิโลเมตร	พธ.
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	จำนวนเรื่องในการดำเนินงานช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก ได้แก่ การดำเนินการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ การติดต่อประสานงานหน่วยงาน การติดตามเรื่องการดำเนินงาน ฯลฯ		จำนวนเรื่อง	สกก.ตร.
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	จำนวนเรื่องของการวิเทศสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ เช่น จัดทำแผนงาน/โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประสานงานการประชุมกับต่างประเทศ อำนวยความสะดวกในการอบรม/สัมมนา/ดูงาน จากองค์กรระหว่างประเทศ		จำนวนเรื่อง	ตท. และ สปร.

ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	เจ้าภาพ
ด้านการประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน การจัดทำเอกสารเพื่อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน		จำนวนเรื่อง	สท.
ด้านงบประมาณ	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อคำนวณต้นทุนในการรวบรวมค่าขอตั้งงบประมาณ ดำเนินงานการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของงวดเพิ่ม เพิ่มหรือลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี		จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งป.
ด้านอาคารและสถานที่	จำนวนครั้งที่ทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินการบริหารดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา		จำนวนครั้ง	ยธ.
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการทางด้านวินัยและความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อคำนวณต้นทุนในการดำเนินการเรื่องวินัยและความรับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง		จำนวนเรื่อง	วน. และ กมค.
ด้านงานบริหารจัดการ	ขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วย		เรื่อง	จต. สง.ก.ตร. บ.ตร. วจ. สง.ก.ต.ช. สงป. (ฝอ.) สยศ.ตร.(ฝอ.)